



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕ ๙-๖๑๗๒

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที ๑๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ หน้า ๗ มูลค่าข่าว ๒๒๒,๑๒๘

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ประเทศไทยไม่พร้อม



สู่.อาเซียน

ประชาคมอาเซียน คือ การรวมตัวของกลุ่มประเทศสมาชิกในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีทั้งสิ้น 10 ประเทศ ให้เป็นชุมชนที่มีความแข็งแกร่ง สามารถสร้างโอกาสทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง และเศรษฐกิจได้โดยสมาชิกในชุมชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี สามารถประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น และสมาชิกในสังคมจะมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

จุดประสงค์หลักของอาเซียน ส่วนใหญ่จะเป็นด้านการร่วมมือและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และเทคโนโลยี เสริมสร้างสันติภาพและความมั่นคงส่วนภูมิภาค เพิ่มประสิทธิภาพของการเกษตร และอุตสาหกรรม การขยายการค้า ตลอดจนการปรับปรุงการขนส่งและการคมนาคม

ประเทศไทยถือเป็นประเทศหนึ่งในประชาคมอาเซียน มีภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์ ด้านเศรษฐกิจมีผลผลิตทางการเกษตรเป็นรายได้หลักของประเทศ และยังมียารายได้จากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ อีกด้วย ในปี 2558 เป็นปีที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเริ่มขึ้นอย่างจริงจัง แต่สำหรับ



ประเทศไทยยังไม่มีความพร้อมในหลายด้าน ยกตัวอย่างเช่น ด้านเศรษฐกิจที่ยังไม่มีความเป็นธรรม ในสังคมไทยยังคงมีความเหลื่อมล้ำระหว่างคนมีฐานะร่ำรวยและคนยากจนอยู่ ซึ่งปัญหาเกิดจากการกระจายรายได้และทรัพย์สินไม่เท่าเทียมกันในแต่ละพื้นที่ มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน นโยบายของรัฐบาลไม่เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันของประเทศไทย

นอกจากนี้ นโยบายต่างๆ ยังเร่งรัดการพัฒนาแต่เฉพาะส่วนตัวเมืองหรือเมืองหลวง ทำให้ความเจริญทางเศรษฐกิจกระจุกตัวอยู่เพียงไม่กี่จุด ด้านการศึกษาของประเทศไทยยังไม่เหมาะแก่การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเช่นกัน การศึกษาของประเทศไทยอยู่เป็นอันดับที่ 52 ซึ่งถือว่าเป็นผลที่ย่ำแย่มากในการเข้าสู่อาเซียน เนื่องจากชุมชนอาเซียนใช้ภาษาอังกฤษ



วณัญญา ดันตินิยมกุล

ชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์ มศว

เป็นภาษาหลักในการสื่อสาร รวมทั้งประกอบธุรกิจต่างๆ นักเรียนหรือแม้แต่อาจารย์เองขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องภาษา และขาดความรู้ในเรื่องประชาคมอาเซียน นโยบายการศึกษาที่ไม่แน่นอนของประเทศไทยยังส่งผลให้นักเรียนและนักศึกษาภายในประเทศไม่ได้พัฒนาตนเองเท่าที่ควร เป็นต้น **สิ่งเหล่านี้ควรได้รับการปรับปรุงพัฒนาเป็นลำดับ และเป็นระบบต่อไป**

